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Nýverið var nokkrum starfsmönnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði sagt upp og verkefnum 
þeirra útvistað. Sú útskýring var gefin að þetta væri gert í hagræðingarskyni. Fulltrúi Flokks 
fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um og rökstuðning fyrir þessum aðgerðum. Hver er 
kostnaðarmunurinn á að hafa fastráðið starfsfólk annars vegar og að útvista verkefnunum hins 
vegar? Þegar fréttir bárust af uppsögnunum var greint frá því að af sviði þjónustu- og 
nýsköpunar hafa 23 manns ýmist verið sagt upp eða látið af störfum vegna starfsaldurs 
síðastliðinn 8 ár og á þessu ári hefur sjö starfsmönnum sviðsins verið sagt upp. Það vekur 
eðlilega spurningar hjá fulltrúum borgarbúa þegar starfsmannavelta á tilteknu sviði 
borgarinnar er svo mikil.


